

NO ADJUSTMENTS LATER

KHÔNG CÓ ĐIỀU CHỈNH SAU



Đoạn Tin Mừng này đã được dịch bằng máy vi tính. Nếu bạn có thể sửa hoặc cải thiện ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với văn phòng qua địa chỉ info@angp.co.za

Người thợ rừng đứng bên gốc cây to cao vừa mới đốn hạ, quan sát công việc của mình với vẻ tiếc nuối. Anh ta đã không nỗ lực để điều tra bản chất của địa hình bị che khuất bởi lớp bụi rậm dày đặc và bây giờ anh ta thất vọng thấy rằng cái cây nằm trong một hốc đá rất hẹp, khiến cho việc thu hồi các khúc gỗ trở nên bất khả thi.

Khi cái cây đang đứng, người thợ rừng có quyền quyết định để xác định nó sẽ đổ theo hướng nào, nhưng một khi nó được

tách ra khỏi gốc cây thì việc thay đổi vị trí của nó nằm ngoài khả năng của anh ta, cho dù anh ta có mong muốn nó đến mức nào đi chăng nữa.

Bạn của tôi, bạn đang đến gần cái ngày mà bạn sẽ ước rằng bạn có cơ hội là của bạn vào lúc này, nhưng khả năng điều chỉnh ý chí của bạn, giống như người rùng đã đề cập ở trên, mãi mãi là quá khứ. Tình trạng của bạn lúc chết, dù được cứu hay chưa được cứu, vẫn phải được cố định vĩnh viễn.

Nhiều người lầm tưởng rằng cái chết là sự hủy diệt (chấm dứt sự tồn tại) khi nó tách rời linh hồn (người thật) khỏi thể xác. Vào thời điểm thay đổi này diễn ra, một tác nhân của Chúa hoặc Satan sẽ có mặt để yêu cầu bồi thường, tùy theo quyền sở hữu. Sẽ rất vui mừng cho những ai có tên đã được viết trong sách sự sống, Khải Huyền 21:27 và hoàn toàn đau buồn và khốn khổ cho những ai đã bỏ qua hoặc từ chối con đường cứu rỗi được cung cấp bởi Chúa Giê Su Kỵ Tô.

Kinh thánh được Đức Chúa Trời ban cho lời khuyên của chúng ta, và chúng đầy những lời cảnh báo rằng cái chết là thời hạn cuối cùng của thời gian thử việc của chúng ta. Chắc chắn sẽ không có sự điều chỉnh nào sau khi linh hồn bị tách khỏi thể xác "Dù cây ngã theo hướng nào, nó sẽ nằm ở nơi nó rơi." (Truyện đạo 11: 3). Nếu bạn đang đợi một thời điểm thuận tiện hơn, hãy yên tâm rằng nó sẽ không bao giờ đến, vì Đức Chúa Trời không phạm sai lầm nào về thời điểm Ngài kêu gọi. "Nghe! Đây là giờ để nhận được ơn Chúa; hôm nay là ngày được cứu!" (2 Cô-rinh-tô 6: 2). "Nếu bạn nghe thấy tiếng Chúa hôm nay, đừng cứng đầu." (Hê-bơ-rơ 3:15).

Một số người nói rằng họ sẽ chú ý đến những điều này khi họ đến nhưng không muốn gặp rắc rối về chúng bây giờ, như vậy chúng ta hãy nói: Bạn đã đọc những dòng này và qua đó nhận được kiến thức về tính cấp thiết của vấn đề này. Nếu bạn trì

hoãn hành động và cái chết vượt qua bạn, bạn sẽ chết trong tội lỗi của mình và sẽ phải chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời về sự hiểu biết đã đến với bạn. "Nếu bạn càng cứng đầu hơn mỗi khi bạn bị sửa chữa, một ngày nào đó bạn sẽ bị nghiền nát và không bao giờ phục hồi được." (Châm ngôn 29: 1).

Nếu bạn có đủ can đảm để đối mặt với sự thật, bạn sẽ cố gắng làm điều gì đó cho sức khỏe tinh thần của mình . Để giúp bạn tìm kiếm sự cứu rỗi, năm bước quan trọng được liệt kê dưới đây:

Thứ nhất: Bạn phải hoàn toàn thuyết phục trong tâm trí của mình rằng bạn là một tội nhân và hoàn toàn bất lực trong việc làm bất cứ điều gì để có được sự cứu rỗi của chính mình. "Mọi người đều đã phạm tội và xa sự hiện diện cứu rỗi của Đức Chúa Trời." (Rô-ma 3:23).

Thứ hai: Hãy ăn năn và quay đầu với nỗi buồn phiền vì mọi tội lỗi đã biết. "Tôi nói với bạn rằng nếu bạn không từ bỏ tội lỗi của mình, tất cả bạn sẽ chết." (Lu-ca 13: 3).

Thứ ba: Hãy thú nhận với Chúa rằng bạn là một tội nhân cần được cứu rỗi và xin Ngài tiếp nhận bạn và ghi tên bạn vào sổ sự sống. Khải Huyền 21:27. Lời Ngài nói: "Nếu chúng ta xưng tội với Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ giữ lời hứa và làm điều đúng; Ngài sẽ tha tội cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi hành vi sai trái ". (1 Giăng 1: 9) . "Tôi sẽ không bao giờ quay lưng với bất cứ ai đến với tôi." (Giăng 6:37).

Thứ tư: Hãy tin rằng Chúa Giê Su Ky Tô đã chết thay cho bạn để bạn có thể có được sự sống đời đời. Bây giờ, nếu nỗi buồn của bạn là thật và bạn hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời, bạn sẽ có lòng tin để tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của bạn qua việc tin vào Lời Đức Chúa Trời. Khi làm như vậy, Thánh Linh của Ngài sẽ chứng kiến với thánh

linh của bạn rằng bạn đã được sinh lại. Rô-ma 8:16. Bạn đã tuân thủ các điều kiện của NGÀI , và bạn được hưởng sự bảo vệ của Ngài giống như con cái của Y-sơ-ra-ên khi thiên thần của cái chết đi qua đất Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 12). Nhưng hãy nhớ rằng, sự đồng ý về mặt tinh thần đối với những lễ thật được trình bày ở đây sẽ không thể thay thế cho sự đầu phục chân thành của trái tim và ý chí đối với Đức Chúa Trời. "Không ai có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nếu không có đức tin, vì ai đến với Đức Chúa Trời phải có đức tin rằng Đức Chúa Trời hiện hữu và ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài." Hê-bơ-rơ 11: 6 . (Đọc Hê-bơ-rơ 11, toàn bộ chương).

Thứ năm: Đánh bay màu sắc của bạn. Đừng che giấu niềm tin mới tìm thấy của bạn . Bây giờ bạn là một Cơ đốc nhân bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nói với người khác về nó. Bạn sẽ phải chịu sự bắt bớ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ bù đắp điều đó bằng cách để "sự bình an của Ngài vượt xa sự hiểu biết của con người" (Phi-líp 4: 7) đến trong lòng bạn. Ngài sẽ ban cho bạn niềm vui khi chiến thắng người khác cho Ngài nếu bạn trung thành với lời chứng của mình. Chúa Giê-su nói: "Nếu ai tuyên bố công khai rằng người ấy thuộc về tôi, thì tôi cũng sẽ làm như vậy cho người ấy trước mặt Cha tôi ở trên trời." (Ma-thi-ơ 10:32). Vì vậy, trách nhiệm của bạn là nói cho người khác tin như được giải thích trong Rô-ma 10: 9-10, "Nếu bạn xưng Chúa Giê-xu là Chúa và tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ sự chết, thì bạn sẽ được cứu. Vì đức tin của chúng ta mà chúng ta được thuận theo Đức Chúa Trời; chính bằng sự thú nhận của chúng ta mà chúng ta đã được cứu. " Ôi bạn ơi: Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể trong bài viết ngắn này để giúp bạn, nhưng Chúa chắc chắn sẽ soi sáng cho bạn nếu bạn lấy được Kinh thánh và chăm chỉ tìm kiếm Kinh thánh, vì ở đó bạn sẽ tìm thấy những chỉ dẫn không sai sót trong con đường vĩnh cửu.

đời sống. "Vậy thì làm thế nào, chúng ta sẽ trốn thoát nếu chúng ta không chú ý đến một sự cứu rỗi lớn lao như vậy?"

Neil D. Cameron

Đoạn Tin Mừng này đã được dịch bằng máy vi tính. Nếu bạn có thể sửa hoặc cải thiện ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với văn phòng qua địa chỉ info@angp.co.za

Nếu bạn đã tìm thấy sự cứu rỗi trong Đấng Christ, hoặc đã được ban phước qua tài liệu Tin Mừng của chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi muốn cảm ơn Chúa cùng với bạn và ghi nhớ bạn nhiều hơn nữa trong những lời cầu nguyện của chúng tôi. Để có tài liệu, sách và sách Phúc âm miễn phí bằng hơn 540 ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi :

TRÁI TIM CỦA NGƯỜI



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)